



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๗๑,๔๔๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘มศว’ยันเลิก‘สุดซอย’จบ ไม่ยุ่งการเมือง-ไล้รัฐบาล

นายชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่า การเคลื่อนไหวต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย โดยการออกแถลงการณ์และจัดเสวนาต่างๆ ไม่ใช่การประท้วง แต่เป็นการแสดงจุดยืนของปัญญาชน ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ออกแถลงการณ์เช่นนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีในสังคมไทย เท่าที่เห็นต้องบอกว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยและ ส.ส.ร่วมพรรค รัฐบาลคงไม่ได้ประเมินความรู้สึกของสังคมและสถาบันการศึกษาไว้ว่าจะแสดงพลังมากขนาดนี้

“เมื่อเห็นการออกมาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จุฬาฯ มศว นิต้า รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดหลายแห่ง ตรงนี้จะทำให้รัฐบาลต้องประเมินใหม่ว่าจะต้องถอด พ.ร.บ.นิรโทษฉบับนี้ออก” นายชลวิทย์กล่าว

นายชลวิทย์กล่าวว่า โดยหลักสถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบและมีการสอนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งกฎหมายสุดซอยมีประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมคนที่มีปัญหาทุจริตหลายๆ กรณี ไม่ใช่เฉพาะคดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ

ชินวัตร เท่านั้น และยังเป็นการเร่งรัดในสภาด้วย ซึ่งสถาบันทุกแห่งเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นจึงต้องออกมาเรียกร้องให้ถอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบสุดซอย นี่คือนโยบายของ อธิการบดีทุกสถาบันซึ่งผ่านการลงนามแสดงจุดยืนไม่เอากฎหมายที่ฟังการนิรโทษกรรมคนทุจริต ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งเท่าที่ทราบมีจุดยืนคัดค้าน พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้ก้าวไปถึงการขับไล้รัฐบาล ซึ่ง มศว มีจุดยืนชัดเจนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง แต่ยุ่งเรื่องประเด็นทางกฎหมาย เรายังเชื่อมั่นสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน กรณีของประชาธิปไตยไม่เกี่ยวข้องกับเรา เมื่อมีการถอนร่างฉบับนี้ออกมหาวิทยาลัยก็ไม่มีกรณีการออกมาประท้วง มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะหยุด แต่อาจจะมีการออกแถลงการณ์เคลื่อนไหวของเด็กบางคนบางกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นก็เป็นเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัย หลักการหลายๆ องค์การก็แตกต่างกันไปซึ่งเราไปเกี่ยวข้องไม่ได้” นายชลวิทย์กล่าว